

20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชนส่งมอบโครงการที่ 5 มอบศาลาเรียนรู้เอนกประสงค์ ณ โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ยั่งยืนและพัฒนาคนตามแนวพระราชดำริ



บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระดมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และแฟนคลับ-เชมนิจ จามิกรณ์ เดินทางสู่จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมส่งมอบ “ศาลาเรียนรู้เอนกประสงค์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร” เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และพัฒนาคนตามแนวพระราชดำริ



ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บิ๊กซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในโอกาสที่ครบ 20 ปีเมื่อปีที่ผ่านมานี้ บิ๊กซีได้จัดโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน” ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และแฟนคลับ-เชมนิจ จามิกรณ์ กิจกรรมนี้เป็นการส่งมอบโครงการสำหรับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ยักษ์ซีได้ส่งมอบ 4 โครงการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ 1.โครงการห้องเรียนฟื้นฟูพัฒนาการน้องผู้พิการ จ. นครสวรรค์ 2.โครงการสร้างแท็งก์น้ำสะอาดเพื่อน้องที่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 3.โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ ศูนย์อนุรักษ์นกยูงไทย จ. ลำพูน 4.โครงการสร้างธนาคารปูม้า เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ทุกโครงการดังกล่าว ล้วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ต้น ภายใต้แนวคิด Bottom-Up CSR ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และมีความยั่งยืน โดยมอบหมายให้สาขาต่างๆของบิ๊กซีทั่วประเทศลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันศึกษาให้เข้าใจปัญหา และทราบความต้องการที่แท้จริงและของชุมชน อาจเป็นการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถสร้างผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

โครงการมอบศาลาเรียนรู้อนกประสงค์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร เป็น 1 ใน 6 โครงการที่บิกซีเปิดให้ประชาชนร่วมลงคะแนนผ่านทางเฟซบุ๊ก “สร้างวันใหม่กับบิกซี” ที่ www.facebook.com/bigcsupercenter ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-15 ส.ค.2556 ที่ผ่านมา และคัดจาก 130 โครงการที่สาขาบิกซีทั่วประเทศร่วมกับชุมชนนำเสนอเพื่อรับงบประมาณจากบิกซีไปดำเนินโครงการ จนแล้วเสร็จ

คุณประสาน ชาญเขาว ผู้ประสานงานและดูแลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นโครงการตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร เนื่องจากในอดีตเคยประสบปัญหาอุทกภัยและวาตภัยบ่อยครั้ง เช่นเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อปี 2532 พายุโซนร้อนซีต้าเมื่อปี 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ขุดคลองหัววัง-พังกัดกเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาออกสู่ทะเลรวมทั้งพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นผลให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมติดต่อกันมา 12 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ชื่อว่า **ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร**

ศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเขาแรด หมู่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเป็นสถานที่รวบรวมศาสตร์ของพระราชโอรสโอรส รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน นอกจากนั้น สมาชิกชุมชนในพื้นที่นี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้จนเกิดผลสำเร็จอีกด้วย จนในที่สุดชุมชนนี้ได้กลายเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ เพราะสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น การทำสบู่สมุนไพรปลอดสารพิษ น้ำยาล้างจาน ไบโอดีเซล ปุ๋ย พืชผักต่างๆ ฟาร์มกบ ฯลฯ ตลอดจนผลิตของใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

“การส่งมอบศาลาเอนกประสงค์บิกซีในครั้งนี้ ชาวบ้านรู้สึกดีใจมาก เพราะต้องการอย่างยิ่งที่จะมีศาลาที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อรองรับประชาชนและคณะจากหน่วยงานต่างๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมจำนวนมากตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบศาสตร์ของพระราชโอรสและกิจกรรมของศูนย์ฯ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกับฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้คนรุ่นหลัง ที่สำคัญ คือ ศูนย์ฯ แห่งนี้ช่วยพัฒนาคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อไป” นายประสาน กล่าว

“สำหรับอาคารเอนกประสงค์บี๊กซีเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่พิเศษหนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดชุมพรนั้น บี๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ เพราะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบี๊กซีในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน เพราะสามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก และรองรับประชาชนได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเป็นสถานที่ให้ชุมชนร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น” ดร. เนติธร กล่าว

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ 20 ปี บี๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ได้ที่ www.facebook.com/bigcsupercenter”